

Tham gia hội đồng khu phố (hội tự quản)



Hội đồng khu phố Chounaikai (Jichikai), là một tổ chức cộng đồng địa phương được thành lập bởi cư dân trong khu vực và các thành viên hỗ trợ lẫn nhau để có một cuộc sống an toàn và thoải mái. Hãy tham gia hội đồng địa phương của bạn và hỗ trợ khu phố của bạn xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn, bao gồm thực hành phòng chống thiên tai, tuần tra phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn cho trẻ em đi bộ đến/từ trường học và các hoạt động vệ sinh.



Hoạt động cộng đồng
(lễ hội, v.v.)



Hoạt động bảo vệ môi trường



【Cách tham gia】

Nếu bạn không chắc chắn nên tham gia hiệp hội nào, cách liên hệ với người đứng đầu hiệp hội địa phương, vui lòng liên hệ theo thông tin chi tiết bên dưới.

Tòa thị chính Ota (tầng 5/ quầy 56)

Phòng hành chính khu vực Chiiki Soumu-Ka ☎ 0276-47-1923

Chào mừng bạn gia nhập hội viên.

Hội trưởng khu phố tại thành phố Ota và thành phố Ota

Các hoạt động

1. Giữ an toàn cho cộng đồng

Thực hiện tuần tra phòng chống tội phạm và các hoạt động an toàn giao thông, đồng thời khuyến khích chào hỏi để xây dựng một khu phố không có tội phạm. Trong trường hợp xảy ra thiên tai, tiến hành kiểm tra và đảm bảo mọi người đều an toàn, phục vụ thức ăn và vận hành các trung tâm sơ tán.

2. Bảo vệ môi trường cộng đồng

Thực hiện các hoạt động nhằm tạo dựng một cộng đồng sạch đẹp và đáng sống, bao gồm bảo trì và quản lý các trạm thu gom rác, vệ sinh đường phố và công viên, các chiến dịch dọn dẹp và các chiến dịch trồng hoa, cũng như giảm thiểu chất thải và tái chế bằng cách thu gom tài nguyên và quản lý các thùng tái chế.

3. Hỗ trợ cộng đồng

Hỗ trợ người cao tuổi và người khuyết tật tại địa phương, đồng thời thực hiện các chương trình của hiệp hội người cao tuổi.

4. Giữ trẻ an toàn và nâng cao sức khỏe, tinh thần

Quan sát trẻ em và thực hiện các chiến dịch chào hỏi như một phần trong nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống tội phạm trên đường đến trường và từ trường về nhà, đồng thời hỗ trợ các hoạt động thắt chặt tình bạn giữa các em.

5. Tham gia cùng Thành phố

Cung cấp thông tin cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của thành phố thông qua các bản tin lưu động và các phương tiện khác bên cạnh các hoạt động tình nguyện.

6. Lễ hội, sự kiện, thể thao và các hoạt động xã hội khác

Giao lưu với người dân địa phương, mở rộng tình bạn và xây dựng tinh thần đoàn kết là điều quan trọng để duy trì sự an toàn và an ninh cho cộng đồng. Thành phố Ota tổ chức nhiều sự kiện nhằm quảng bá nét đặc trưng địa phương.



Thông tin trung tâm cộng đồng

【Bản tin】



Để biết thông tin về các sự kiện địa phương, vui lòng xem Bản tin trung tâm cộng đồng hoặc Trang web chính thức X của Trung tâm hành chính.

【Trang web chính thức X】

